

เรียกร้องเพิ่มงบประมาณด้านการเกษตร สาธารณสุขและโยธาธิการ



นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า รัฐบาลฟิลิปปินส์ต้องเพิ่มการลงทุนด้านการเกษตร สาธารณสุขและโยธาธิการเพื่อรองรับความมุ่งมั่นในการสนับสนุนภาคส่วนเหล่านี้

นาย Raul Q. Montemayor ผู้จัดการของสหพันธ์เกษตรกรอิสระแห่งชาติกล่าวว่า งบประมาณเพื่อการเกษตรที่ได้รับการเสนอต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ซึ่งขัดแย้งกับคำมั่นสัญญาของรัฐบาลในการสนับสนุนด้านการเกษตร ทั้งนี้ งบประมาณที่เพิ่มขึ้นของกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ (Department of Agriculture) น้อยกว่าที่ขอรับจัดสรรและน้อยกว่าที่จะสนับสนุนภาคส่วนเหล่านี้ได้ อีกทั้งยังขัดแย้งกับคำแถลงการก่อนหน้านี้ของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์และฝ่ายนิติบัญญัติที่จะให้ความสำคัญกับงบประมาณเพื่อความมั่นคงทางอาหารและการสนับสนุนเกษตรเป็นอันดับแรก ภายใต้งบประมาณประจำปี 2568 ที่ขอรับจัดสรร 6.352 ล้านล้านเปโซ กระทรวงเกษตรและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงกระทรวงการปฏิรูปการเกษตร (Department of Agrarian Reform) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 211.3 พันล้านเปโซ ลดลงร้อยละ 4.7 จากปี 2567 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 221.7 พันล้านเปโซ นอกจากนี้ สำนักงานชลประทานแห่งชาติ (National Irrigation Authority) ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2568 ลดลงเหลือ 42.57 พันล้านเปโซ จากที่ได้รับจัดสรร 70.22 พันล้านเปโซในปี 2567 ทั้งนี้ ฝ่ายนิติบัญญัติจำเป็นต้องเพิ่มเงินทุนสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกหลังการเก็บเกี่ยว เช่น เครื่องอบแห้งและสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บ โครงสร้างพื้นฐานทางการตลาด การประกันพืชผล มาตรการลดความเสี่ยง และระบบข้อมูลและสารสนเทศ นอกจากนี้ นาย Elias Jose M. Inciong ประธานสมาคม United Broiler Raisers Association กล่าวว่า การสนับสนุนด้านงบประมาณเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการเกษตรและการประมงให้ทันสมัย (Agriculture and Fisheries Modernization Act)

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ

ขณะที่งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข (Department of Health) ซึ่งรวมไปถึงบริษัทประกันสุขภาพฟิลิปปินส์ (Philippine Health Insurance Corp: PhilHealth) ถูกตัดงบประมาณร้อยละ 3.5 เหลือ 297.6 พันล้านเปโซ อย่างไรก็ตาม งบประมาณของ PhilHealth สำหรับปี 2568 เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เป็น 74.43 พันล้านเปโซ ทั้งนี้ นาย Jose Rene D. de Grano นายกสมาคม Private Hospitals Association of the Philippines, Inc. กล่าวว่า PhilHealth จำเป็นต้องมีงบประมาณมากกว่าที่ได้รับเพื่อเพิ่มเงินสนับสนุนของรัฐบาลสำหรับค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วย เนื่องจาก PhilHealth ครอบคลุมแค่ร้อยละ 14 - 15 ของค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยเท่านั้น ซึ่งส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบ นอกจากนี้ การสนับสนุนด้านงบประมาณสำหรับโรงพยาบาลของรัฐลดลง โดยสถาบันโรคไตและการปลูกถ่ายแห่งชาติคาดว่าจะได้รับงบประมาณ 1.49 พันล้านเปโซในปี 2568 ลดลงจากปี 2567 ที่ได้รับงบประมาณ 1.63 พันล้านเปโซ และศูนย์โรคปอดของฟิลิปปินส์อาจได้รับงบประมาณ 711.37 ล้านเปโซในปี 2568 เทียบกับงบประมาณ 791.11 ในปี 2567 ทั้งนี้สถาบันทางการแพทย์อื่นที่โดนตัดงบประมาณ ได้แก่ ศูนย์โรคหัวใจ (งบประมาณ 2.21 พันล้านเปโซในปี 2568 จากงบประมาณ 2.41 พันล้านเปโซในปี 2567) ศูนย์การแพทย์เด็กฟิลิปปินส์ (งบประมาณ 1.4 พันล้านเปโซในปี 2568 จากงบประมาณ 1.96 พันล้านเปโซ) และสถาบันการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์ทางเลือกฟิลิปปินส์ (งบประมาณ 154.73 ล้านเปโซในปี 2568 จากงบประมาณ 173.85 ล้านเปโซ)

สำหรับพระราชบัญญัติการจัดสรรงบประมาณทั่วไปในปี 2567 กระทรวงโยธาธิการ (Department of Public Works and Highway) โดนปรับลดงบประมาณลดลงเหลือ 900 พันล้านเปโซ จาก 997.9 พันล้านเปโซ ทั้งนี้ นาย Nigel Pual C. Villarete ที่ปรึกษาอาวุโสด้านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของบริษัท Libra Konsult, Inc. อ้างถึงความจำเป็นในการเพิ่มงบประมาณด้านโยธาธิการเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาองค์กรเสริมเพิ่มงบประมาณให้ภาคส่วนนี้ทุกปีตามที่สมควรได้รับ ซึ่งควรเพิ่มงบประมาณโดยรวมอย่างน้อยที่ร้อยละ 10 ของปี 2567 เนื่องจากรัฐบาลฟิลิปปินส์คาดหวังที่จะใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 5 - 6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) กับโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละปี ในปี 2568 งบประมาณของกระทรวงสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (Department of Social Welfare) ลดลงร้อยละ 7 เหลือ 230.1 พันล้านเปโซ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป สมาชิกคณะรัฐมนตรีเตรียมพร้อมที่จะชี้แจงงบประมาณหน่วยงานต่อคณะรัฐสภา

ที่มา: หนังสือพิมพ์ *Business World*

บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็น

- การใช้จ่ายด้านโครงสร้างขั้นพื้นฐานยังคงเป็นแสงสว่างและมีความสำคัญอันดับต้นๆ ของรัฐบาลในฐานะตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศฟิลิปปินส์ โดยในปี 2567 มีการตั้งงบประมาณการใช้จ่ายด้าน

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ

โครงสร้างพื้นฐานมีมูลค่าถึง 1.472 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ นอกจากนี้ การใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและเดินทางสานต่อโครงการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลชุดก่อน ภายใต้ชื่อ Build Better More รวมทั้งวางแผนที่จะคงการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างน้อยร้อยละ 5 – 6 ของ GDP ทุกปี นโยบายดังกล่าวได้ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในฟิลิปปินส์ ได้รับอานิสงค์และกลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการจ้างงานแก่ชาวฟิลิปปินส์อีกด้วย ทั้งนี้ การเร่งการใช้จ่ายในโครงสร้างพื้นฐานยังช่วยสร้างโอกาสต่อการขยายการส่งออกสินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้างและเกี่ยวข้องอื่นๆ ของไทยมายังฟิลิปปินส์เพื่อรองรับกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์ ทองแดง เหล็กกล้า เซรามิก หินอ่อน แกรนิต กระจก เครื่องจักรอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ตลอดจนสินค้าเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่งภายใน

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

สิงหาคม 2567

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ